

## โรงเรียนแก่งคร้อวิทยา โรงเรียนต้นแบบ **“ห้องจีนไม่ห้องสั้น”** แต่งกายชุดไทยร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน **พรมมยกย่องสตรีใน** **“วันสตรีไทย” 1 สิงหาคม**

นำเสนอเมื่อ : 2 ส.ค. 2561

วันที่ 31 ก.ค. 61 ที่บริเวณสนามโรงเรียนแก่งคร้อวิทยา อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ **ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค** ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561 โดยมี **ดร.สมชาย คำพิทักษ์** รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคร้อวิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันกีฬา “ตะคร้อเกมส์” กีฬาภายในโรงเรียนแก่งคร้อวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีความสุขพละานามัยแข็งแรง ผักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รุแพ รุชนะ รุอภัยให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็น การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆอีกด้วย การแข่งขันกีฬารั้งนี้ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ ,แชร์บอล และกรีฑา นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์อีกด้วย



**ดร.สมชาย คำพิทักษ์** ประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มีนโยบายให้นักเรียนหญิงแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือแต่งชุดที่บ่งบอกความเป็นหญิงไทย เช่น ห้องจีนไม่ห้องสั้น ที่ทางโรงเรียนเองได้มีนโยบายสนับสนุนให้ นักเรียนแต่งชุดไทยมาเรียนหนังสืออาทิตย์ละ 1 ครั้ง และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี เนื่องจากในวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็น “วันสตรีไทย” ซึ่งวันสตรีไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหามงคล “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม”

**“วันสตรีไทย”** ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม  
จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเขาไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น  
รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบัน  
จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก  
เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พรอมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

ด้าน ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30  
กล่าวว่านับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้งที่คณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้ร่วมกัน  
จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะคุณครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ให้นักเรียนได้มีโอกาสรวมแข่งขันกีฬา  
อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาदानสิงเสพติด  
มัวเมาบวามข ไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียนทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว  
การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง  
และห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด

หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันฯ เสร็จเรียบร้อย คณะครู-  
นักเรียนต่างได้เปลี่ยนชุดกีฬาเพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันในสนามกีฬาที่ทางคณะกรรมการได้จัดไว้ให้อย่างสนุกสนาน  
และพรอมจะเป็นแบบอย่างเยาวชนไทย ใส่ใจสุขภาพพลานามัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆ